

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Biểu mẫu 18E
THÔNG BÁO

**Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Thủ Dầu Một
năm học 2022 -2023**

E. Công khai thông tin về đề án, khóa luận, luận văn, báo cáo tốt nghiệp
Chương trình: Tâm lý học & TDBL

STT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ và tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
1	Đại học	Nhận thức về tình yêu đồng tính của sinh viên ngành tâm lý học ở trường đại học Thủ Dầu Một	Trần Thị Ngọc Châm	TS. Đồng Văn Toàn	Tìm hiểu được thực trạng Nhận thức về tình yêu đồng tính của sinh viên ngành tâm lý học ở trường đại học Thủ Dầu Một, đề xuất một số biện pháp nâng cao nhận thức về tình yêu đồng tính.
2	Đại học	Kỹ năng ứng phó với Stress của sinh viên chuyên ngành Tâm lý học trường Đại học Thủ Dầu Một	Nguyễn Thị Ngọc Diễm	ThS. Nguyễn Văn Thăng	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Kỹ năng ứng phó với Stress của sinh viên chuyên ngành Tâm lý học trường Đại học Thủ Dầu Một đề xuất một số biện pháp nâng cao kỹ năng ứng phó với

					Stress của sinh viên chuyên ngành Tâm lý
3	Đại học	Hứng thú với mô hình học tập trải nghiệm của David Kolb trong giáo dục kỹ năng sống ở học sinh trung học cơ sở	Lê Ngọc Diệu	ThS. Trần Kim An	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Hứng thú với mô hình học tập trải nghiệm của David Kolb trong giáo dục kỹ năng sống ở học sinh trung học cơ sở
4	Đại học	Khó khăn tâm lý trong hướng nghiệp của học sinh lớp 12 trường THPT Trần Phú Tân Biên -Tây Ninh	Nguyễn Du	ThS. Trần Kim An	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Khó khăn tâm lý trong hướng nghiệp của học sinh lớp 12 trường THPT Trần Phú Tân Biên -Tây Ninh Khó khăn tâm lý trong hướng nghiệp của học sinh lớp 12 trường THPT Trần Phú Tân Biên -Tây Ninh
5	Đại học	Nhu cầu được trợ giúp tâm lý của học sinh trường trung học phổ thông Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương	Nguyễn Thị Minh Hà	ThS. Trịnh Thị Cẩm Tuyền	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Nhu cầu được trợ giúp tâm lý của học sinh trường trung học phổ thông Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
6	Đại học	Hứng thú học tập đối với môn lịch sử của học sinh THPT An Mỹ tỉnh Bình Dương	Nguyễn Đức Huy	ThS. Trịnh Thị Cẩm Tuyền	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Hứng thú học tập đối với môn lịch sử của học sinh THPT An Mỹ tỉnh Bình Dương

7	Đại học	Hành vi lệch chuẩn ở học sinh trường THPT Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bình Dương	Huỳnh Thị Thanh Hương	ThS. Nguyễn Văn Thăng	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Hành vi lệch chuẩn ở học sinh trường THPT Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bình Dương
8	Đại học	Thái độ của học sinh trung học cơ sở thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương đối với bạo lực học đường	Nguyễn Thái Thu Hương	ThS. Nguyễn Thị Tuấn Anh	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Thái độ của học sinh trung học cơ sở thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương đối với bạo lực học đường
9	Đại học	Stress của công nhân công ty Eurowindow chi nhánh Bình Dương	Hồ Thiên Khương	ThS. Nguyễn Văn Thăng	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Stress của công nhân công ty Eurowindow chi nhánh Bình Dương
10	Đại học	Nhận thức về rối loạn lo âu của sinh viên khoa sư phạm trường đại học Thủ Dầu Một	Nguyễn Thị Trúc Lam	ThS. Nguyễn Thị Tuấn Anh	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Nhận thức về rối loạn lo âu của sinh viên khoa sư phạm trường đại học Thủ Dầu Một
11	Đại học	Nhận thức của sinh viên ngành tâm lý học trường đại học Thủ Dầu Một về xu hướng tính dục vô tính	Quách Vũ Nhật Lệ	Phạm Nguyễn Lan Phương	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Nhận thức của sinh viên ngành tâm lý học trường đại học Thủ Dầu Một về xu hướng tính dục vô tính

12	Đại học	Thực trạng về rối loạn lo âu ở sinh viên ngành tâm lý học trường đại học Thủ Dầu Một	Đỗ Thiết Hồng Nam	ThS. Phạm Nguyễn Lan Phương	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Thực trạng về rối loạn lo âu ở sinh viên ngành tâm lý học trường đại học Thủ Dầu Một
13	Đại học	Nhu cầu tham vấn tâm lý của sinh viên trường đại học Thủ Dầu Một	Đào Đông Nhi	ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Nhu cầu tham vấn tâm lý của sinh viên trường đại học Thủ Dầu Một
14	Đại học	Hứng thú học tập của sinh viên khoa sư phạm trường đại học Thủ Dầu Một	Đinh Thị Dung Nhi	ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Hứng thú học tập của sinh viên khoa sư phạm trường đại học Thủ Dầu Một
15	Đại học	Nhận thức về an toàn tình dục của sinh viên khóa D19 khoa Sư Phạm trường Đại học Thủ Dầu Một	Nguyễn Hồng Nhung	ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Nhận thức về an toàn tình dục của sinh viên khóa D19 khoa Sư Phạm trường Đại học Thủ Dầu Một
16	Đại học	Những khó khăn gặp phải của sinh viên năm nhất ngành Tâm lý học ở trường đại học Thủ Dầu Một	Đỗ Thanh Phong	ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Những khó khăn gặp phải của sinh viên năm nhất ngành Tâm lý học ở trường đại học Thủ Dầu Một
17	Đại học	Nhu cầu tham vấn hướng nghiệp của học sinh khối 12 các trường THPT trên	Nguyễn Hoàng Phước	ThS. Trần Kim An	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Nhu cầu tham vấn hướng nghiệp của học sinh khối

		địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương			12 các trường THPT trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
18	Đại học	Thực trạng kỹ năng tự học của học sinh lớp 12 trường THPT Võ Minh Đức-TP Thủ Dầu Một	Chu Đình Tài	ThS. Trần Kim An	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Thực trạng kỹ năng tự học của học sinh lớp 12 trường THPT Võ Minh Đức-TP Thủ Dầu Một
19	Đại học	Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh THPT Hoàng Văn Thụ Tây Ninh	Nguyễn Tấn Tài	TS. Đồng Văn Toàn	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh THPT Hoàng Văn Thụ Tây Ninh
20	Đại học	Trầm cảm của học sinh lớp 12 trường THPT Tân Phước Khánh thị xã Tân Uyên Tỉnh Bình Dương	Trần Đào Hữu Tài	TS. Đồng Văn Toàn	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Trầm cảm của học sinh lớp 12 trường THPT Tân Phước Khánh thị xã Tân Uyên Tỉnh Bình Dương
21	Đại học	Thực trạng hành vi bạo lực ngôn ngữ của học sinh THPT Võ Minh Đức	Đàm Văn Tâm	ThS. Phạm Nguyễn Lan Phương	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Thực trạng hành vi bạo lực ngôn ngữ của học sinh THPT Võ Minh Đức
22	Đại học	Kỹ năng quản lý cảm xúc của sinh viên ngành Tâm lý học trường Đại học Thủ Dầu Một	Lê Thị Thảo	ThS. Phạm Nguyễn Lan Phương	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Kỹ năng quản lý cảm xúc của sinh viên ngành Tâm lý học trường Đại học Thủ Dầu Một

23	Đại học	Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh trường THPT Trung Phú huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh	Bùi Phương Thủy	TS. Đồng Văn Toàn	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh trường THPT Trung Phú huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
24	Đại học	Nhu cầu tham vấn tâm lý của sinh viên khoa Sư phạm trường Đại học Thủ Dầu Một	Nguyễn Thị Minh Tiến	ThS. Nguyễn Thị Tuấn Anh	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Nhu cầu tham vấn tâm lý của sinh viên khoa Sư phạm trường Đại học Thủ Dầu Một
25	Đại học	Thái độ của cha mẹ đối với con mắc chứng tự kỷ trên địa bàn tỉnh Bình Dương	Trần Thị Việt Trinh	ThS. Nguyễn Thị Tuấn Anh	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Thái độ của cha mẹ đối với con mắc chứng tự kỷ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
26	Đại học	Stress của sinh viên chuyên ngành Tâm lý học trường đại học Thủ Dầu Một	Lý Nguyễn Sơn Tùng	ThS. Trịnh Thị Cẩm Tuyền	Tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng về Stress của sinh viên chuyên ngành Tâm lý học trường đại học Thủ Dầu Một

Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Quốc Cường